



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท่ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

อนึ่ง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จะทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยเรียงลำดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จังหวัดพังงา) แล้วเท่านั้น สำหรับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมพร คงสวัสดิ์

(นายสมพร คงสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา ฯ

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒ ๐๐๑	นายทรงวุฒิ บุญสม

๒. พนักงานจ้างทั่วไป

๒.๑ ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัด

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๓ ๐๐๒	นายธัญญาวุฒิ เพ็ชรสงค์
๒	๐๓ ๐๐๑	นายธนโชติ ขนานใต้

***หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จะขึ้นบัญชีรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

สมพร คงสวัสดิ์

(นายสมพร คงสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี